



MAHASARAKHAM  
UNIVERSITY

# สารศิษย์เก่า รื้อ เลื่อง เทา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Maharakham University

[www.alumni.msu.ac.th](http://www.alumni.msu.ac.th)

## วาทีณี นวฤทธิศวัน

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจจุบัน : ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการเปิดปม

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส



# Editor's Talk



อากาศในเดือนมิถุนายนปีนี้ร้อนกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะ ปีที่ผ่านมายังมีฝนโปรยปรายมาพอที่จะให้เราและต้นไม้ ใบหญ้า ได้ชุ่มชื้น เย็นฉ่ำ กันบ้าง เพราะโลกเรามันร้อนขึ้นๆ ทุกปี ต้องช่วยกัน คนละไม้ คนละมือ มาปลูกต้นไม้กันดีกว่าค่ะ มาเข้าเรื่องของเรากันเลยนะคะ เรื่องจากปกฉบับนี้ ผลิตผลแห่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ศิษย์เก่าคนเก่ง วาทีนี นวฤทธิศวิน ศิษย์เก่าคณะวิทยาการ สารสนเทศ ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการเปิดปม ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส จะมาบอกเล่าเรื่องราวประทับใจเมื่อครั้งยังเป็นนิสิต และเคล็ดลับ ความสำเร็จ ต้องติดตามค่ะ

สาระน่ารู้ คู่ฉบับ เพื่อสร้างความสดชื่น สดใส ในวันทำงาน กับ “10 ต้นไม้ตั้งโต๊ะทำงาน” มีอะไรบ้าง ห้ามพลาดนะคะ รอบรู้เรื่องเททายังเป็นคอลัมน์ประจำของเรา และหากศิษย์เก่า อยากบอกเล่าเรื่องราว หรือส่งข่าวถึงเพื่อนให้รับรู้ สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะ

จุฑามาศ ภิญโญศรี  
msualumni01@gmail.com

## คณะผู้จัดทำ

**ประธานที่ปรึกษา :**

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

**ที่ปรึกษา :**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิ โปธิทอง,

นางณัฐยา จอมพุดรา

**บรรณาธิการ :**

นางจุฑามาศ ภิญโญศรี

**กองบรรณาธิการ :**

นางสินีนานา พรั่งพร้อมกุล

**สถานที่ติดต่อ :**

งานบริการศิษย์เก่า กองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 1722

โทรสาร 0-4375-4315

**พิมพ์ที่ :**

หจก.อภิชาติการพิมพ์

โทรศัพท์ 0-4372-1403 โทรสาร 0-4372-2397

## สารศิษย์เก่ารู้เรื่องเทท

**วัตถุประสงค์ :** เพื่อเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานระหว่าง มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า ตลอดจนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวภายใน มหาวิทยาลัยต่อศิษย์เก่า

# Content

3

### MSU TODAY

ชาว มมส “รวมใจรัก...ภักดีราชา ๗๐ ปี ครองราชย์”

4

### เรื่องจากปก

วาทีนี นวฤทธิศวิน (นิต)

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ

8

### ศิษย์เก่าคนเก่ง

ศิษย์เก่า ควารางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016

9

### นิติตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ควารางวัล Certificate Award

10

### รอบรู้ เรื่องเทท

14

### สาระน่ารู้ คู่ฉบับ

10 ต้นไม้ตั้งโต๊ะทำงาน

มีเวลาดูแลน้อย เลี้ยงไว้ก็ไม่ตาย

๗๐ ปี  
ครองราชย์

๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ชาว มมส

"รวมใจรัก..ภักดีราชา

๗๐ ปี ครองราชย์"



เนื่องในโอกาสวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีในกิจกรรม **"รวมใจรัก...ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์"** เวลา 15.09 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯ ของพสกนิกรชาวไทย

จากนั้น ผู้บริหาร บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมร้องเพลง **"ต้นไม้ของพ่อ"** เพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีมหาราชา พร้อมร่วมตบหัวใจแห่งความภักดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี





# วาทีนีย์ นวฤทธิศวิน

ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจจุบัน : ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการเปิดโปง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

# วาทีนี นวฤทธิศวิน (นัด)

## ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ

ปัจจุบัน : ผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายการเปิดปม  
 พายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
 (องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพ  
 สาธารณะแห่งประเทศไทย)

“เป้าหมาย มีไว้พุ่งชน” ดิฉันนั่งดูโฆษณาที่ไรแล้วรู้สึกเหมือนกับว่า มันเหมือนมีพลังกาย พลังใจเพิ่มเข้ามาในตัวเอง โดยที่แบบว่าไม่สามารถบรรยายได้ คือไม่มีคำว่ากลัวกับปัญหาอะไรเลย สู้ๆ สารศิษย์เก่ารั้วเหลืองเทาฉบับนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับศิษย์เก่าคนเก่ง วาทีนี นวฤทธิศวิน (นัด) ศิษย์เก่าคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบัน

เธอเป็นผู้สื่อข่าว และผู้ดำเนินรายการ เปิดปม ฝ่ายข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ผู้ซึ่งมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายให้ตัวเอง ซึ่งเธอประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน โดยได้รับรางวัลข่าวโทรทัศน์ด้านสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 จะมาบอกเล่าเรื่องราวความประทับใจหลายๆ ด้าน หลากๆ มุม ตามเรามาเลยคะ

### ...มุ่งสู่อันหลังใหญ่ ภายในรั้วเหลืองเทา...

เป็นครั้งแรกที่จากบ้าน (โคราช) มาเรียนต่างจังหวัด ทางภาคอีสาน ต่างกับเพื่อนหลายคนในโรงเรียนเดียวกัน ที่ไปเรียนต่อในเมืองหลวง ..มหาสารคาม ในตอนนั้น ภาพในความคิด คือเป็นจังหวัดหนึ่งทางอีสานที่ร้อนแล้ง แร้งแค้น กันดาร และวันแรกที่มาถึง ม.ใหม่ (ขามเรียง) ปี 2544 ซึ่งต้องมาใช้ชีวิตอยู่จริงๆ ในฐานะนิสิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) ภาพแรกที่ได้เห็นไม่ต่างจากภาพในความคิดมากนัก ..เวลาผ่านไปไม่นาน มิตรภาพจากเพื่อนๆ รุ่นพี่ อาจารย์ ความจริงใจและรอยยิ้มจากผู้คนที่นี่ คือสิ่งที่ได้รับ กระทั่งกลายเป็นภาพจำจนวันนี้ นอกจากนั้นบรรยากาศดี รถไม่ติด การใช้เวลาไปกับการทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยถิ่นเหลืองเทาแห่งนี้ ทำให้เราได้เรียนรู้ การใช้ชีวิตให้เป็น “คนจริง” และเติบโตอย่างมีคุณค่า ได้ไม่น้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองหลวง ภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามคะ





## ...สู่เมืองอันกว้างใหญ่ ก้าวแรกที่เริ่มต้นในการทำงาน...

เรียนจบ.. เหมือนเป็นก้าวแรกการเดินทางสู่โลกกว้าง ที่จะต้องเจอกับสิ่งดี ร้าย และความจริงของชีวิต ช่วงเวลา 4 ปี ในมหาวิทยาลัย เป็นเพียงบันไดให้เราก้าวไปสู่ชีวิตที่เราเลือก เส้นทาง เรา..เด็กจบใหม่ อ่อนด้อยประสบการณ์ และโลกการทำงานไม่ได้พร้อมรับเราได้ทุกๆ คน การทำงานจึงต่างจากการเรียนในห้องเรียนมากนัก แต่..ความรู้ในห้องเรียนจะเป็นพื้นฐาน และการไต่รู้ระหว่างทางจะเป็นองค์ประกอบ กิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จะเป็นครูชั้นดีที่สอนการเข้าสังคม การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน การบริหารคน การบริหารสภาวะอารมณ์และจิตใจให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ ...การเตรียมพร้อมนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ต้องเก็บเกี่ยว

ตอนเป็นนิสิตก็คิดว่าจบแล้วคงสบายไม่ต้องตื่นเช้า มาเช็คชื่อ นั่งฟังอาจารย์พรีสอน อ่านซีต ทำการบ้าน ส่งงาน แลกเกรด เพื่อไปปริญญา แต่แท้จริงแล้วชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย สบายกว่าชีวิตวัยทำงานมากนัก เราต้องตั้งใจ ตรวจสอบข้อมูล จะทำแบบส่งๆ ไปให้พ้นตัวไม่ได้ ความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ต้องมาเป็นอันดับแรก การพบเจอคนหลากหลาย ต้องรู้จักวิธีพูด โอบอ้อมประนีประนอมกับทุกสถานการณ์ให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีที่สุด แต่..โลกในชีวิตจริงนี้ก็มีมุมสวยงามและเสน่ห์ อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะได้พบเจอ เมื่อมาถึงจุดๆ นั้น ..มันน่าค้นหา จะตายไป เคล็ดลับของการใช้ชีวิตตามความฝันก็คือ จงเริ่มต้นกับความฝันในวันนี้ อย่ารอโอกาสที่ยังมาไม่ถึงนะจ๊ะ

## ...จากวันนั้นถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

เพื่จะมีโอกาสได้กลับ มมส เมื่อต้นปีนี้เอง เพราะอาจารย์ที่สาขาวิชาชวนมาให้ความรู้กับเล่าประสบการณ์การทำงานข่าว สืบสวนสอบสวนและการทำงานจริงเป็นอย่างไร ให้รุ่นน้อง MC ฟัง ...มหาวิทยาลัย เปลี่ยนไปมากกกกๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ เฉพาะพื้นที่บริเวณอาคารเรียนตัวเอง ก็มีการขยาย พัฒนา เพิ่มหลักสูตร รวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนก็พร้อมสรรพกว่า รุ่นพี่มากมาย (ปี 2544) ดีใจแทนรุ่นน้องที่มีอาจารย์คอยพุ่มพัก อบรมสั่งสอน สรรหาสิ่งดีๆ กิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาบ่มเพาะ ลูกๆ หลายร้อยชีวิต

บรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยก็คึกคัก (เกินกว่าภาพที่นึกไว้เสียอีก) บางครั้งยังคิดว่าสิ่งยุ่งเหยิงและเทคโนโลยีเหล่านั้น จะเป็นสิ่งถ่วงรั้งความตั้งใจเรียนหรือการใช้ชีวิตช่วงวัยเรียน ของน้องๆ หรือไม่ แต่อีกนัยหนึ่งก็เป็นเรื่องดี เสมือนเป็นอุปสรรค ขวากหนามให้น้องๆ เรียนรู้และหลบหลีกเอาตัวรอดได้ ขึ้นอยู่กับบุคคล

“มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” สำหรับพี่ไม่เพียงแค่นั้น สถานที่ให้ใบปริญญา “เรียนจบ” เท่านั้น แต่ที่นี่ คือสถานที่บ่มเพาะความรู้ ชัดเกล้าจิตใจ ฝึกฝนการใช้ชีวิต ให้ทักษะการเผชิญโลก ก่อนที่เรา “เด็กจบใหม่” จะก้าวขึ้น บันไดสู่เส้นทางชีวิตจริง อยากให้น้องๆ เก็บเกี่ยวมิตรภาพและประสบการณ์ วัยเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานให้ก้าวขึ้นบันได อย่างมั่นคงจ้า

## ...ข้อคิดดีๆ ที่ทำให้มีวันนี้...

สิ่งที่นี้ถึงและ เป็นตัวเองมากที่สุด คือ “รางวัลมักหลบซ่อนอยู่ระหว่างทาง จงใช้ชีวิตให้เหมือนว่าพรุ่งนี้จะต้องตาย เรียนรู้ร่ำไป เหมือนว่าจะต้องอยู่ชั่วกาลนาน”



## ...ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ...

รางวัลล่าสุดที่ได้รับ เป็นรางวัลข่าวโทรทัศน์ด้านสืบสวนสอบสวนยอดเยี่ยม (Investigative TV Journalists Awards) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ประเภททุจริตคอร์รัปชัน กลโกง รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงานข่าวเรื่อง “เปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.” โดยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย พร้อมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเนื้อหาในรายการ เปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม. เริ่มจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวหาถึงพฤติกรรมทุจริต และความหละหลวมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ว่าเป็นช่องทางให้ผู้ก่อการร้ายเข้าประเทศ จนเกิดเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ รวมถึงความบกพร่องในการทำหน้าที่ และการหาประโยชน์ในทางมิชอบหลายรูปแบบ จากบทบาทหน้าที่ปกป้องประตูประเทศชาติ การนำประเด็นพฤติกรรมทุจริต ซึ่งเป็นสินบนแปรรูป จับต้องได้ยาก มานำเสนอในรูปแบบข่าวโทรทัศน์ จึงยากต่อการนำภาพมาใช้เล่าเรื่อง เปิดปมทำการบ้านหาข้อมูล และแหล่งข่าวอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เป็นการกล่าวหาโดยไม่มีมูล และทำหน้าที่หาคำตอบสมมุติฐาน จนสิ้นสงสัยในห้วงเวลานั้น

รางวัลนี้ จึงสร้างกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ และเป็นอีกความภูมิใจหนึ่งของทีมข่าวรายการเปิดปมทุกคน

**หมายเหตุ :** ชมย้อนหลัง ผลงานข่าวเรื่อง “เปิดปม ตอน ยกเครื่อง ตม.”

ได้ที่ลิงค์นี้ <https://www.youtube.com/watch?v=9orJ15-7Uk>



## ...จากใจพี่ถึงน้องๆ...

ฝากบอกรุ่นน้อง ถึงการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ด้วยการรับและให้ ..รับจากทุกคน ทั้งความรู้ บทเรียน ความสุข ความทุกข์ ทุกสิ่งล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีอยู่รอบร่ายทาง ..ให้แรง ให้อใจ ช่วยเหลือทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้ พยายามฝึกทักษะหลายๆ ด้านให้ทำได้ ทำเป็น สนใจกิจกรรมกลุ่ม ..ความสามารถ มิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คน จะเป็นจิ๊กซอร์ต่อทางเดินของชีวิตได้สมบูรณ์ และง่ายขึ้นค่ะ



# ศิษย์เก่า มมส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด Miss Grand Thailand 2016



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับ **นายอำนาจ เส้นคราม** ศิษย์เก่าสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัล รอง Best Director Award 2016 จากเวทีการประกวด สุดยอดสาวงามของเมืองไทย Miss Grand Thailand 2016 ณ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา

รางวัล Best Director Award (PD) หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดประจำจังหวัดยอดเยี่ยม ได้แก่ PD จังหวัดภูเก็ต รองชนะเลิศ ได้แก่ PD จังหวัดร้อยเอ็ด และ PD จังหวัดศรีสะเกษ จาก 77 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดศรีสะเกษ ตัดสินจาก Provincial Director (PD) หรือ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ ทั้ง 77 คน ( 77 จังหวัด) ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับลิขสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่ง PD แต่ละจังหวัดละ 1 คน เท่านั้น และ PD แต่ละจังหวัดต้องไปบริหารงานจัดการประกวดมิสแกรนด์ ณ จังหวัดที่ตนเองได้ลิขสิทธิ์ โดยจังหวัดศรีสะเกษ นายอำนาจ เส้นคราม คือ ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จาก Miss Grand Thailand ให้เป็นผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ และจาก 77 จังหวัด จังหวัดใดที่สามารถจัดการประกวดออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุด รูปแบบโปรดักชั่นเวทีการประกวดที่ดีที่สุด การมีภารกิจในจังหวัดให้กับสาวงามผู้ได้ตำแหน่งได้ออกปฏิบัติการกิจ เป็นต้น





# นิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส คว้ารางวัลการประกวด “BlueScope Design Award 2016” ระดับนิสิตนักศึกษา

## ประกาศผลการตัดสิน BlueScope Design Award 2016

Award	University	Project	Member
รางวัลชนะเลิศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Shelter for Homeless	นายชัชชา อุษมาภัย
รางวัลชมเชย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	More Shaded More Eco/Bus Station	นายศุภโรจน์ นามสกุลเจริญดี
รางวัลชมเชย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	The Rain of Light	นายทวีต ปราณีไพฑูย์
รางวัลชมเชย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	The Force Awakens	นายปวิศ ปะดับญาติ
Certificate Award	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Overac Transition	นายชนพล ลิมถาวรศิริพงษ์ นางสาวพีทิวา เพชรสีม่วง
Certificate Award	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	Rayong high speed rail	นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ
Certificate Award	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	THA-CHANG	นายศกการ ออทองอิน
Certificate Award	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	Building Exhibition	นายกานต์มณี สิบกระแสน์
Certificate Award	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	HATYAI BOTONICAL GARDEN	นายคณัฐแบร์ ัญญาเนนทร์ นายท้าวรัฐ กระจาย นายสราวุธ แซ่โง้ว
Certificate Award	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	Community Porasite	นายสรยุทธ แซ่โพธิ์
Certificate Award	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ARCH GALLERY	นายวิรัช พรมสูงเนิน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิติศักดิ์ ถาวรประเสริฐ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้รับรางวัล Certificate Award จากการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ BlueScope Design Award 2016 “The Future of Steel Buildings Design Contest” ระดับนิสิต นักศึกษา ผลงานชื่อ “Rayong high speed rail”

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้ประกาศผลการตัดสิน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดแบบโครงการ “The Future of Steel Buildings Design Contest” ซึ่งเป็นการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็กสำหรับนิสิต นักศึกษา อาคารไม่จำกัดรูปแบบการออกแบบ และพื้นที่ของอาคาร

โดยการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนัง และหลังคาเหล็ก BlueScope Design Award 2016 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Future of Steel Buildings Design Contest” ซึ่งบลูสโคปได้ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค วิธีการออกแบบอาคาร โดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในการตอบสนองการออกแบบและการใช้งานที่เหมาะสม และสวยงาม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิก นิสิต นักศึกษา ได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน



## มมส ต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิ์ โพธิ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ และนิสิต จากภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมต้อนรับ คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 9 คน จาก University of Minnesota, Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Chemistry and Cultural Exchange Program in Thailand ครั้งที่ 1 (CCEPT-1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-22 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## 2 นิสิต มมส ร่วมสร้างสื่อ 5 ภาษา ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย



สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จัดโครงการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ประเทศไทย Isan Smile 2016 ผลิตสโปตวิทยุ “Trust me, We’re Thai” 5 ภาษา เผยแพร่ค่านิยมที่พึงประสงค์ของคนไทย 5 ประการ ได้แก่ สะอาด ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และกตัญญู โดยมี นิสิตแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วม ดำเนินการ ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน



11 จังหวัด จะได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ประเทศไทยทางสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสารสนเทศ และสื่ออื่นๆ ในสังกัด ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย ทำให้ชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยว และพำนักในประเทศไทยมากขึ้น.

## มมส ประชุมเครือข่ายศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559



เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ



ประชุมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 16 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการดำเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้ประโยชน์ทุกระดับ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



## 4 นิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มมส ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ CCEPT-1

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณาจารย์ และนิสิต จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จาก University of Minnesota.Morris Campus (UMM) ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ : Plant some trees right where you are ! (มาปลูกต้นไม้กันเถอะ!) เพื่อให้ นิสิต และบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความจิตสำนึกในการปลูกป่า รักษาต้นไม้ ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่สีเขียวในเขต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากศูนย์

เพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำมาปลูกในโครงการได้แก่ ต้นยางนา ประดู่ และพยอม จำนวน 100 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย นิสิต ระดับปริญญาตรี และอาจารย์ จาก University of Minnesota , นิสิต ระดับปริญญาตรี จาก Faculty of Integrated Technology (FIT) , Universiti Brunei Darussalam ประเทศบรูไน นิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อาจารย์ มมส สัตยูชาติ ออสเตรีย อาจารย์ มมส สัตยูชาติอเมริกัน นิสิต และบุคลากร มมส จากหลากหลายคณะ รวมกว่า 100 คน



## สำนักวิทยบริการ มมส ส่งมอบระบบห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ร่วมในพิธีเปิด และเยี่ยมชมภายในห้องสมุดโรงเรียนบ้านสังข์ทอง ทั้งนี้ สำนักวิทยบริการได้มอบระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM เพื่อใช้ในการจัดเก็บ และค้นคืนสารสนเทศของห้องสมุด มีการฝึกอบรมให้กับคณะครู และนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการ พร้อมกันนี้ ทางสำนักวิทยบริการได้พร้อมใจกันสมทบทุนมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อให้โรงเรียนใช้จัดซื้อหนังสือที่ยังขาดแคลนให้กับนักเรียนต่อไป

## 6 มมส บริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “สนับสนุนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน” อาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ อาจารย์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสุบัน ชุ่มภักย์ กำนันตำบลท่าขอนยาง เป็นประธานในพิธีเปิดเผยว่า โครงการบริการวิชาการแก่สังคม “สนับสนุนส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน” จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน คือรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะโดยนำเศษเหลือทิ้ง เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษผลไม้ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพมูลไส้เดือน และสามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาขยะ และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้ชุมชน ลดปริมาณขยะในครัวเรือน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากขยะ

โดยมี ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร ชุมชนท่าขอนยาง ชุมชนดอนยม ชุมชนขามเรียง บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

# มมส ต้อนรับ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮฟอง ประเทศเวียดนาม



เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 พิพิธภัณฑน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พร้อมด้วยคณาจารย์จาก ภาควิชาภาษาตะวันตก และภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮฟอง ประเทศเวียดนาม จำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน -19 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งได้ฝึกประสบการณ์ด้านการโรงแรม ตลอดจนศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดใกล้เคียง สำหรับโครงการฯ นี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยโฮฟอง ประเทศเวียดนาม



## 8 คณะเภสัชศาสตร์ และกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มมส ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

The 4th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Dean Forums

เมื่อวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร. ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภญ.พยอม สุขเอนกนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ และบุคลากรกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asian Association of Schools of Pharmacy (AASP) Dean

Forums” ณ Hai Phong University of Medicine and Pharmacy, Haiphong สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น นอกจากนี้ ผศ.ดร.ภญ.จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์ ยังได้เจรจาความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนิสิต



และบุคลากร กับ Dr. Nguyen Van Hung รองอธิการบดี Haiphong University of Medicine and Pharmacy เพื่อรองรับการทำ MOU ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ Haiphong University of Medicine and Pharmacy รวมไปถึงศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) ของ 19 สถาบัน เป็นลำดับต่อไป

# 10

## ต้นไม้ตั้งโต๊ะทำงาน มีเวลาดูแลน้อย เลี้ยงไว้ก็ไม่ตาย

...มาเอาใจชาวออฟฟิศกันด้วย ต้นไม้ประดับโต๊ะทำงาน ที่จะช่วยกำจัดความเครียดจากการทำงานหนักในแต่ละวันให้หายไป และช่วยสร้างความสดชื่นสดใสให้คุณควมมีชีวิตชีวาพร้อมลุยงานต่อไป แม้ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หัดเลี้ยงต้นไม้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะต้นไม้เหล่านี้จัดว่าเป็นต้นไม้ที่ทนทาน เลี้ยงง่าย โตไว และบางชนิดยังมีความที่เป็นมงคลอีกด้วย เอาเป็นว่ามาดูกันค่ะว่า มีต้นไม้ตั้งโต๊ะทำงานต้นไหนเลี้ยงง่าย ตั้งไว้นานๆ ไม่ได้รดน้ำหรือใส่ปุ๋ยนานๆ ก็ไม่ตายบ้าง มาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ว่ามีต้นอะไรบ้าง...



### 1 แคคตัส

สำหรับมือใหม่ที่ต้องการได้มุมสดชื่นบนโต๊ะทำงาน ขอแนะนำให้หันไปที่โซนกระบองเพชรเลยค่ะ เพราะมือใหม่หัดเลี้ยงต้นไม้ของเรา ยังไม่ชำนาญเรื่องการดูแลพืชพรรณมากพอ บวกกับว่ากระบองเพชรเป็นพืชที่แข็งแรง เลี้ยงง่าย และโตไว ไม่ต้องให้น้ำทุกวันก็อยู่ได้ จึงเหมาะที่จะเลือกมาวางไว้บนโต๊ะทำงานมากที่สุด แถมยังมีสายพันธุ์มากถึง 1,500 สายพันธุ์ วิธีการดูแล รดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และนำออกมาตั้งให้โดนแดดบ้างก็พอ



### 2 ต้นไม้อากาศ

แค่นี้ก็ฟังดูมหัศจรรย์แล้วใช่ไหมคะ แต่รูปร่าง และการดำรงชีวิตของมันนั้นกลับมหัศจรรย์ยิ่งกว่า เพราะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องลงดิน ใบของมันมีลักษณะอวบกลม และเรียวยาวเลยทำให้ดูคล้ายแมงมุม และยังทำหน้าที่ในการยึดเกาะตามพื้นดินต่างๆ กับรับสารอาหารแทนรากด้วย อีกทั้งยังมีสายพันธุ์มากกว่า 650 สายพันธุ์ ให้เลือกนำมาเลี้ยง วิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากเลยคะ ให้พ่นน้ำเพียง 1-2 ครั้งต่อวัน แต่ละสัปดาห์ให้น้ำพืชไปแช่ในน้ำประมาณ 40 นาที แล้วนำมาวางไว้บนผ้าหนาๆ ผึ่งให้แห้ง แล้วนำออกไปตั้งรับแสงแดดบ้างบาง

### 3

### ต้นไม้สวรรค์ หรือต้นใบเงิน

ต้นไม้สวรรค์ ต้นใบเงิน หรือต้นคลาสซูล่า ต้นไม้ที่มีใบอวบกลม ออกใบซ้อนกัน และมีขนาดเล็ก ส่วนลำต้นตั้งตรง และเป็นทรงพุ่ม ออกดอกสีขาว และสีชมพู เป็นไม้ที่ชอบดินแห้ง ทรนร้อน และแล้งได้ในระดับปานกลาง มีสายพันธุ์มากกว่า 300 สายพันธุ์ วิธีการดูแล รดน้ำในตอนเช้าวันละ 1 ครั้ง ถ้าสังเกตเห็นดินแห้งผกปิดคือยอดน้ำก็ได้คะ นำออกไปตากแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า อย่าให้โดนแดดแรงทั้งวัน มิเช่นนั้น อาจจะเฉาตายได้



### 4

### เศรษฐีเรือนใบ

เป็นไม้ประดับที่มีคุณสมบัติดีหนึ่งในบรรดาต้นไม้ดูดซับสารพิษ เหมาะกับการนำมาปลูกประดับไว้ที่บ้านหรือแม้กระทั่งบนโต๊ะทำงาน เราคงจะคุ้นเคยกับชื่อไทยๆ ของไม้ชนิดนี้เป็นอย่างดี โดยมีชื่อสากลคือ Spider Plant หรือ Air Plane Plant เนื่องจากมีลักษณะใบเรียวยาว แบน พลิ้วไหว และเป็นทรงพุ่ม คล้ายขาแมงมุมหรือปีกเครื่องบินนั่นเอง ส่วนเหตุผลที่มีชื่อไทยว่า เศรษฐีเรือนใบ เพราะตรงกลางใบมีเส้นสีขาวยาวตลอดทั้งใบ แต่ถ้าเส้นสีขาวอยู่ขอบด้านนอกทั้ง 2 ข้าง จะเรียกว่า เศรษฐีเรือนนอก วิธีการดูแลคือปลูกในกระถางที่มีดินร่วนซุย รดน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นำออกไปรับแสงแดดอ่อนๆ บ้างเช่นกันคะ





5 **ว่านหางจระเข้**

จัดเป็นไม้ล้มลุก ลำต้นข้อปล้อง ลักษณะใบอวบหนา และมีหนามแถบภายในยังมีวุ้นใสๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้สารพัด นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์มากกว่า 300 สายพันธุ์ แต่ละพันธุ์ก็มีลักษณะสวยงามแตกต่างกันออกไป ทั้งยังจัดเป็นพืชสมุนไพรที่นิยมนำมาปลูกประดับไว้ในบ้าน แต่ถ้าหากจะนำมาประดับโต๊ะทำงาน แนะนำให้เลือกสายพันธุ์ขนาดเล็กมาเลี้ยง วิธีการดูแลรดน้ำปานกลาง หรือสังเกตดูความชุ่มชื้นของดิน ถ้าดินแห้งเกินไปก็ให้น้ำใหม่ได้เลย นำไปตั้งให้โดนแดดบ้าง



6 **ลิ้นมังกร**

เป็นต้นไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของต้นไม้ดูดซับสารพิษ เหมาะนำมาปลูกไว้ในอาคาร และเหมาะที่จะนำมาวางไว้บนโต๊ะทำงาน เพื่อสร้างความสดชื่น และยังมีคามหมายมงคลที่ช่วยปกป้องคุ้มครองเราจากสิ่งชั่วร้ายได้ด้วย อีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่เลี้ยงง่าย ไม่ต้องดูแลให้มากมายก็ดำรงชีวิตอยู่ได้นาน ลักษณะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเรียวยาว และหนา มีมากมายกว่า 70 สายพันธุ์ วิธีการดูแลให้น้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง ที่โคนต้น ชอบแสงน้อย แม้ไม่มีเวลานำเอาออกไปตากแดดก็อยู่ได้



7 **ไม้อวบน้ำ**

ไม้อวบน้ำ (Succulents) เริ่มเป็นที่รู้จัก และนิยมกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบไม้ประดับมากขึ้น ด้วยลักษณะที่มีใบอวบอมน้ำ และแลดูสดชื่นตลอดเวลาตนเอง ใบของมันกักเก็บน้ำเอาไว้โดยไม่จำเป็นต้องรดน้ำมาก สามารถอยู่ได้แม้ในอากาศร้อน แดดจ้า และมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์ แต่สายพันธุ์ยอดนิยมนั้นได้แก่ Echeveria, Sedum และ Graptopetalum ส่วนมากจะมีขนาดเล็ก เหมาะกับการนำมาวางประดับไว้บนโต๊ะทำงาน วิธีการดูแลรดน้ำเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง นำเอาออกมาตั้งให้โดนแดดบ้าง และอย่ารดน้ำในตอนที่อากาศชื้นเด็ดขาด มิเช่นนั้นต้นจะเน่า และตายได้



8 **ไผ่**

ไม้ยืนต้นที่ขึ้นเป็นกอ ลักษณะลำต้นเป็นข้อปล้อง มีใบเดี่ยว และเรียวยาว สายพันธุ์ที่นิยมนำมาปลูกเพื่อประดับโต๊ะทำงาน นั่นก็คือไผ่กวนอิม เนื่องจากมีขนาดเล็ก ดูแลง่าย และเป็นต้นไม้มงคลที่นำโชคเรื่องเงินทองด้วย วิธีการดูแล ดูแลรดน้ำปานกลาง แม้แสงน้อยก็อยู่ได้ หากจะให้ปุ๋ยก็ควรให้เดือนละ 1 ครั้งก็พอค่ะ



9 **ไทร**

แน่นอนค่ะว่า ต้นไทร ที่จะนำมาประดับโต๊ะทำงานได้ก็ต้องเป็นต้นไทรขนาดเล็ก หรือที่เรียกว่าไทรแคระนั่นเอง ไทรจัดว่าเป็นไม้พุ่มผลัดใบ ลักษณะใบเป็นใบเลี้ยงเดี่ยว ส่วนลักษณะของใบมีหลากหลายรูปแบบจะแตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายพันธุ์ ทั้งใบเรียวยาว และใบกลมมน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ แม้บริเวณนั้นมีแสงแดดส่องทั้งวันก็ตาม วิธีการดูแล เป็นต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย ชอบดินแห้ง และชอบแดด ต่อให้ลืมดูแล ก็ยังอยู่ได้ค่ะ



10 **ตีนตุ๊กแกฝรั่ง**

แม้ชื่อแบบสำเนียงไทยๆ จะฟังดูสะกดหูไปหน่อย แต่ชื่อสากลที่ว่า English Ivy ก็ฟังดูอินเตอร์ไม่เบา ด้วยรูปร่างขนาดเล็กที่ดูน่ารัก มีใบแฉก 3-5 ใบ เป็นไม้เลื้อยที่สามารถปลูกในกระถางก็ได้ มีคุณสมบัติที่ช่วยดูดซับสารพิษได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการนำมาปลูกประดับไว้บนโต๊ะทำงาน วิธีการดูแลก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเพราะเป็นพืชที่ปรับตัวได้ดี แม้จะชอบแดดมาก แต่ก็สามารถอยู่ในที่แสงรำไรได้ ชอบอากาศเย็น และต้องการน้ำมาก หากดินแห้งหรือสภาพอากาศแห้งแล้งก็พ่นน้ำเล็กน้อยให้ดินชุ่มๆ





MAHASARAKHAM UNIVERSITY

# ติดตามข่าวสาร มมส

สารรอบรู้เหลืองเทา และสารศิษย์เก่ารั้ว เหลือง เทา

<http://www.ebooks.in.th/msu2012>



ebooks in.th

คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับ "บัณฑิต"

## 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้



1. เข้าที่เว็บไซต์ [www.facebook.com](http://www.facebook.com)
2. ล็อกอินด้วยบัญชี Facebook ของคุณ
3. ค้นหาคำว่า Mahasarakham University แล้วเลือก Mahasarakham University, thailand จากรายการที่แสดง
4. กดปุ่ม like ที่ปรากฏด้านข้าง

อยากให้เธอกด "like"

...อยากให้เธอจดรัก อยากให้เธอมาที่...

จะได้รู้จัก ม.มหาสารคาม



Like

